

บทที่ 1

บทนำ



ความเป็นมาของปัญหา

การทำแท้ง เป็นพฤติกรรมที่พบได้ในสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงสมัยปัจจุบัน ค่านิยมที่สังคมหนึ่งมีต่อการทำแท้งแตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมตามยุคสมัย สภาพแวดล้อมของการดำรงชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อทางศาสนาของสังคมนั้นๆ องค์ประกอบทั้งกล่าวนี้มีส่วนเป็นอย่างมากในการหล่อหลอมทัศนคติที่มีต่อการทำแท้งให้แตกต่างกันออกไปในแต่ละสังคมหรือในแต่ละบุคคล เมื่อองค์ประกอบทั้งกล่าวเปลี่ยนแปลงไปคามการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทัศนคติที่ขัดแย้งกันก็เกิดขึ้นได้ ปัญหาโต้แย้งกันในเรื่องที่ว่าสังคมควรจะยอมรับการทำแท้งหรือไม่จึงมีขึ้น เป็นเรื่องที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทั้งในสังคมต่างประเทศและสังคมไทยในปัจจุบัน ทัศนคติของบุคคลในสังคมที่มีต่อเรื่องความถูกต้อง ควรไม่ควรของการทำแท้งแบ่งออกได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆ คือ ประเภทอนุรักษ์นิยมอย่างจัดซึ่งมีความเห็นว่าการทำแท้งเป็นสิ่งที่ผิดในทุกกรณี อย่าง เป็นสากลและโดยไม่มีเงื่อนไข ประเภทเสรีนิยมอย่างจัดซึ่งมีความเห็นตรงกันขามว่าการทำแท้ง เป็นสิ่งที่ถูกต้องควรทำได้ในทุกกรณีโดยไม่มีเรื่องผิดจริยธรรมแต่อย่างใด และประเภทที่มีทัศนคติอย่าง เป็นกลางๆ ซึ่งมีความเห็นว่าการทำแท้ง อาจจะเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดแตกต่างกันออกไปได้ในแต่ละกรณีตามสภาพแวดล้อมของการกระทำ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำแท้งมีส่วน เกี่ยวพันอยู่กับสาขาวิชาการต่างๆ กันหลายๆ ด้าน เป็นปัญหาศีลธรรมในทางการศาสนา เพราะศาสนาทั่วไปจะถือว่าการขามนุษย์ เป็นเรื่องผิดบาปสำคัญประการหนึ่ง และศาสนิกที่เคร่งครัดในหลักศาสนาก็มีแนวโน้มที่จะถือ

ว่าทารกในครรภ์เป็นมนุษย์จึงถือว่าการทำแท้ง เป็นสิ่งที่ผิดบาป เช่นเดียวกับ การฆ่ามนุษย์ และศาสนิกที่มีความคิดกว้างกว่าอาจจะเห็นว่าทารกไม่ว่าจะเป็นตัวคนมนุษย์ที่สมบูรณ์ จึงเกิดเป็นปัญหาในทางศาสนาว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่ผิดหลักศีลธรรมในศาสนาหรือไม่ การทำแท้งยังทำให้เกิดปัญหาในทางกฎหมายในแง่ที่ว่ากฎหมายของสังคมควรจะยอมรับการ ทำแท้งว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ ในชีวิตชั้นใด สิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับการทำแท้งควรจะถูกจำกัดหรือไม่ อย่างไร ในทางการแพทย์ก็มีส่วน คองพบกับปัญหาห่างไกลจากการทำแท้ง เพราะแพทย์เป็นผู้ที่คองมีส่วน เกี่ยวของ อยู่กับ เรื่องนี้ โดยหน้าที่ แพทย์จึง คองพบกับความขัดแย้งในวิชาชีพในเรื่องจรรยาแพทย์ ความคล่องตัวใน การปฏิบัติงาน กฎหมาย และความรู้สึกทางศีลธรรมส่วนตัวของแพทย์เอง นอกจากนี้แล้ว การทำแท้งยังมีส่วน เป็นปัญหาในทางจิตวิทยา เกี่ยวกับ เรื่องผลที่จะกระทบกระ เทือนต่อจิต ใจของผู้ที่จะ เป็นมารดาหากไม่สามารถทำแท้งได้ หรือผลจากการทำแท้งที่จะมีต่อความ รู้สึกของผู้ที่จะ เป็นมารดาหรือไม่ อย่างไร เป็นปัญหาในทาง เศรษฐกิจในแง่ที่ว่าความบีบ คั้นจากฐานะและสภาพเศรษฐกิจควรจะ เป็นช่องทางที่จะทำใ้การทำแท้ง เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ และเมื่อมองใ้เกี่ยวพันกับปัญหาประชากร เกินอัน เป็นปัญหาที่สำคัญยิ่งของสังคมโลกอยู่ในปัจจุบันนี้ จะพบปัญหาว่าควรจะถือเอาการทำแท้ง เป็นมาตรการในการลดและควบคุม จำนวนประชากรหรือไม่ หากวิธีการคุมกำเนิดเท่าที่รู้จักกันในปัจจุบันนี้ไม่อาจประสพผลใน การแก้ปัญหาประชากร เกินได้ ปัญหาจากการทำแท้งที่เกี่ยวข้อง อยู่กับสาขาวิชาการคัง กล่าว เหล่านี้มีส่วน เกี่ยวของสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และสรุปลง เป็นประเด็นปัญหาารวมกันได้ คือปัญหาว่าการทำแท้ง เป็นการกระทำที่สมควรหรือไม่ ถูกหรือผิดอย่างไร

ในฐานะที่บทบาทสำคัญอันหนึ่งของวิชาจริยศาสตร์คือการศึกษาค้นคว้าและพิจารณาตัดสิน คาทางจริยธรรมของการกระทำของมนุษย์ จึงถือใ้ความปัญหา เรื่องความถูกผิด ควรไม่ควร ของการทำแท้งนี้ เป็นปัญหาที่ เกี่ยว เนื่องสัมพันธ์กับวิชาจริยศาสตร์โดยตรง และในปัจจุบันนี้ วิชาจริยศาสตร์มีแนวโน้มที่จะใ้ ความสำคัญกับปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรมของการกระทำ ที่เกิดขึ้นจริงใ้ในสังคมมนุษย์มากกว่าแอกอน ใ้ความสนใจกับปัญหาทางจริยธรรมในทาง ปฏิบัติมากขึ้น ปัญหาทางจริยธรรมในเรื่องการทำแท้งจึง เป็นปัญหาที่ควร แก่การศึกษาวิจัย



ในทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เช่น เกี่ยวกับสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการท่าแท้งในแง่จริยธรรม โดยมีความมุ่งหมายดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้ทราบถึงความ เป็นมาของปัญหาโต้แย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาอันสืบเนื่องจากการท่าแท้ง
2. เพื่อให้ทราบถึง ลักษณะของข้ออ้างที่สำคัญๆ ซึ่งคัดค้านไม่เห็นควย หรือสนับสนุนและ เห็นควยกับการท่าแท้ง ให้ทราบและ เข้าใจว่าแต่ละฝ่ายที่เห็นควยหรือไม่เห็นกับการท่าแท้งยึดหลักอะไร เป็นมูลบทพื้นฐานในการ เสนอข้ออ้างสนับสนุนหรือคัดค้านการท่าแท้ง
3. เพื่อให้ทราบถึง ประเด็นอัน เป็นแกนกลางของปัญหาจริยธรรมในเรื่องการท่าแท้ง อันจะเป็นหลักที่ใช่พิจารณาประกอบในการ คัดสินค่าทางจริยธรรมของการท่าแท้ง
4. เพื่อเสนอทัศนะว่าควร จะพิจารณา เรื่องราวตัดสินค่าทางจริยธรรมของการท่าแท้งอย่างไร อันเป็นทัศนะที่เป็นผลจากการศึกษาปัญหาการท่าแท้งในแง่มุมทางที่เกี่ยวข้องแล้ว อันจะเป็นแนวทางในการพิจารณาแก้ไขหรือป้องกันปัญหาอันประสบกันอยู่ในสังคมปัจจุบัน

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการท่าแท้งจากทัศนะของวิชาจริยศาสตร์ มีขอบเขตของการวิจัย เกี่ยวเนื่องอยู่กับปัญหาว่าการท่าแท้ง เป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือผิด ควบคุมเหตุผลอย่างไร เนื้อหาของการวิจัยมีส่วนพาดพิงถึงขอเท็จจริง และหลักเกณฑ์บางอย่างในสาขาวิชาการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องควย เช่น สังคมศาสตร์ ศาสนา และชีววิทยา เพราะการที่จะประเมินค่าทางจริยธรรมของการกระทำมนุษย์ที่เกิดขึ้นในสังคมจริง นั้น ขอเท็จจริงทางสังคมควรจะเป็นสิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบควย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย

การศึกษานี้มุ่งหาข้อขัดแย้ง เรื่องความถกเถียงของการทำแท้งจากทัศนะทางจริยศาสตร์ นอกจากจะทำให้เข้าใจประเด็นสำคัญของความขัดแย้งในเรื่องนี้แล้วยังจะมีส่วนช่วยให้เข้าใจลักษณะของข้ออ้างที่มีผู้เสนอขึ้นมา เพื่อสนับสนุนทัศนะของตนว่าเป็นข้ออ้างที่เพียงพอและสมเหตุสมผลหรือไม่ ทำให้สามารถพิจารณาปัญหาและข้ออ้างที่เสนอนั้นด้วยทัศนะที่กว้างขวางและควยใจที่เป็นกลาง และเป็นธรรมมากขึ้น แม้ว่าการพิจารณาปัญหานี้ตามนัยของวิชาจริยศาสตร์จะไม่อาจตัดสินให้ขอยกแก้ปัญหานี้ได้อย่างเด็ดขาดก็ตาม การพยายามเข้าใจในลักษณะของปัญหา และเสนอทัศนะในการประเมินค่าทางจริยธรรมของการทำแท้งนี้คงจะไม่ถึงกับไร้ประโยชน์เสียทีเดียว เพราะอาจจะเป็นแนวทางในการพิจารณาคำเนิการเพื่อความเหมาะสม ความเป็นธรรมและประโยชน์ของสังคม เช่นการพิจารณาว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำแท้งหรือไม่ อย่างไร

วิธีที่จะดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัญหาการทำแท้งจากเอกสาร ศึกษาประเด็นปัญหาและแนวคิดในการแก้ปัญหานี้จากข้อเขียนอันมีทั้งหนังสือและบทความในวารสารซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของปัญหา เป็นการรวบรวมศึกษาจากข้อเขียนทางคานส์คมศาสตร์ และในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาขัดแย้งทางจริยธรรมและแนวทางในการพิจารณาคัดสินปัญหานี้ เป็นการศึกษาจากข้อเขียนในทางปรัชญาสาขาจริยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศาสนา ในการวิจัยนี้ไม่ได้อ้างอิงกับทฤษฎีจริยศาสตร์ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งโดยตรง แต่อย่างใด แต่เป็นการใช้ผลจากการศึกษาทฤษฎีจริยศาสตร์โดยทั่วไปแล้วมาวิเคราะห์ปัญหาทางจริยธรรมของการทำแท้ง การวิจัยจะดำเนินไปตามลำดับคือ รวบรวมข้ออ้างที่สำคัญทั้งของฝ่ายที่เห็นควยและคัดค้านการทำแท้งให้ทราบว่ข้ออ้างนั้นๆมีอะไรเป็นมคพื้นฐาน ศึกษาให้ทราบถึงประเด็นที่เป็นแกนกลางของปัญหาจริยธรรมในเรื่องนี้ วิเคราะห์ประเด็นดังกล่าวนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดสินค่าทางจริยธรรมของการทำแท้ง และเสนอทัศนะว่าควรจะพิจารณาคัดสินค่าทางจริยธรรมของการทำแท้งอย่างไร